



สาร

จาก

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ

ผู้บัญชาการทหารเรือ

เนื่องในวันกองทัพเรือ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เพื่อนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือที่รัก

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี นับเป็นจุดเริ่มต้นของการทหารเรือไทยตามแบบตะวันตก ก่อกำเนิดเป็นกองทัพเรือที่ทันสมัย เข้มแข็ง และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพเรือได้ทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศ และเหนืออื่นใด คือการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดของปวงชนชาวไทยโดยการสืบสานงานตามพระราชดำริ เพื่อการพึ่งพาตนเอง การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งกองทัพเรือได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จากความสำเร็จและผลงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา กำลังพลของกองทัพเรือทุกคน ล้วนมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อันเป็นผลให้กองทัพเรือของเราได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับความเชื่อถือจากสังคม ว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นี้ ผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อการพัฒนากองทัพเรือ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันประเทศ อันเป็นภารกิจหลักของกองทัพเรือ ให้สามารถรับสถานการณ์ทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายุทธโธปกรณ์ ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการ รวมทั้งเตรียมการจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียนในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นอกจากนี้ยังมีภารกิจสำคัญเพื่อสนับสนุนรัฐบาล อาทิ การแก้ไขปัญหา การทำการประมงผิดกฎหมาย การสนับสนุนแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะอุตสาหะ ยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ และมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการบรรลุวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือ ในการ “เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

ในโอกาสที่วันกองทัพเรือได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผมขอส่ง ความปรารถนาดี และความระลึกถึงมายังทุกท่านทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากล ตลอดจนดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกทั้งเดชพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดดลบันดาล พระราชทานพร ให้เพื่อนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พร้อมทั้งครอบครัว ประสบความสุข เจริญด้วย จตุรพิธพรชัย มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญของประเทศชาติ และราชนาวีสืบไป

พลเรือเอก

(ณะ อารีนิจ)

ผู้บัญชาการทหารเรือ